

ฉบับที่ 05/2561

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ขณะที่การอุปโภคบริโภคทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และการบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนยังคงหดตัว ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัว หลังจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนเงินฝากของสถาบันการเงิน ณ เดือนมกราคม 2561 ชะลอลง ขณะที่สินเชื่อยังคงขยายตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากมาตรการส่งเสริมการขาย และส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาระหนี้สินของโครงการรถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลง ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนยังคงหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมที่ยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรที่ชะลอลงจากเดือนก่อน สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวชะลอลงตามรายได้จากการบริการในภัตตาคารและร้านอาหารที่ลดลง อย่างไรก็ตามรายได้จากการบริการในโรงแรมและรีสอร์ทขยายตัวต่อเนื่อง โดยอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 66.2 สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัว ตามภาคการก่อสร้างทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ยกเว้น การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลที่ขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น ตามการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าทุนอื่น ๆ ด้านการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากการลงทุนในกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ชะลอลง โดยรายจ่ายงบลงทุนจากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงหดตัว หลังจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**รายได้เกษตรกร** ชะลอลง ทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยราคายางพาราและอ้อยโรงงานหดตัว ตามราคาตลาดโลก ด้านราคาข้าวเปลือกเหนียวหดตัวตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 15% ขยายตัว ตามความต้องการจากต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง และราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อส่งมอบและเก็บสต็อก สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอลง ตามผลผลิตมันสำปะหลังที่หดตัวเป็นสำคัญ

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัว ตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากสต็อกสินค้าที่มีอยู่มาก และการบริโภคในประเทศที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายขาวลดลง ตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ ส่วนการผลิตน้ำตาลทรายดิบขยายตัวตามปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ชะลอตัวจากการส่งออกที่ลดลงเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ ลดลงจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และวงจรพิมพ์ ประกอบกับการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงจาก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง/ส่วนประกอบ และรถจักรยานยนต์/ส่วนประกอบ รวมทั้ง การส่งออก ไปเวียดนามลดลงจากผลไม้ และเครื่องดื่ม ขณะที่การส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดีจากเครื่องดื่ม สินค้า อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับการนำเข้าชะลอลง โดยการนำเข้าจาก สปป. ลาว ลดลงตาม มันสำปะหลังและอุปกรณ์มือถือ การนำเข้าจากกัมพูชาลดลงตามมันเส้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การนำเข้า จากเวียดนามเร่งตัวตามอุปกรณ์มือถือ และการนำเข้าจากจีนตอนใต้ยังขยายตัวดีตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.22 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคา เชื้อเพลิงในบ้านและราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลทรงตัวใกล้เคียงกับ เดือนก่อน โดยผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมปรับเพิ่มขึ้นในภาคการก่อสร้างและบริการ ขณะที่ผู้มีงานทำ ภาคเกษตรกรรมลดลง

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมกราคม 2561 ชะลอตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยเบิกใช้เงินของส่วนราชการ ด้านยอดสินเชื่อคงค้าง ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อทุกประเภท โดยเฉพาะ สินเชื่อที่ให้แก่เกษตรกร ขณะที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ชะลอลงจากตัวเงินและเงินเบิกเกินบัญชี เนื่องจากการชำระคืนหนี้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยังคงขยายตัว

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
30 มีนาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค  
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546  
E-mail: WatcharR@bot.or.th  
ChotipaK@bot.or.th